



ที่ ขร ๐๐๑๙.๓/๑๗๕๐๔

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเวียงป่าเป้า

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๑๙.๓/ว ๒๖๓๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการคัดเลือกตำบลต้นแบบ คือ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด
และเป็นตัวแทนจังหวัดในการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
เขตตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดกิจกรรมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบล
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามเกณฑ์การประกวดฯ ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม
๒๕๖๔ จึงขอให้อำเภอแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการคัดเลือก
การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ทั้งนี้วิธีการและกำหนดการคัดเลือกฯ จะได้แจ้ง
ให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย ทอมนาน)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. ๐-๕๓๑๓๗-๗๓๕๐

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

เกณฑ์การประกวด ปีงบประมาณ 2564

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. การบริหารจัดการ	
มีสถานที่ดำเนินการ หมายถึง มีสถานที่ มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อ สำหรับการดำเนินงาน มีตัวแทน หมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 คน และมีคณะทำงานขับเคลื่อน	<p>1.1 มีสถานที่ อาคาร ป้าย อุปกรณ์สำหรับทำงาน คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>1.2 มีภาพโครงสร้างการดำเนินงานที่ประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อย 1 คน และต้องมีรายงานการประชุมการดำเนินงาน</p> <p>1.3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล</p>
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล	
หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล วิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน ด้วยโปรแกรม CIA เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล	<p>2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับตำบล หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ทุกคนสามารถใช้ CIA Program และวิเคราะห์ข้อมูลได้</p> <p>2.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ระดับตำบล หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ สามารถคำนวณร้อยละเชิงพื้นที่ของสภาพปัญหาแต่ละด้าน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญทั้ง 5 ด้าน จากมากไปหาน้อย</p> <p>2.3 การจัดทำแผนฯ ระดับตำบล หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล ที่สอดคล้องกับปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ ระดับตำบล และมีเอกสาร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 2. แผนพัฒนาตำบล
3. การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	
จัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ตำบล หมายถึง มีขอบเขตหมู่บ้าน/ตำบล การปักหมุดกิจกรรมหรือสถานที่สำคัญ พร้อมรายละเอียด	<p>3.1 มีขอบเขตหมู่บ้าน (KML) ในตำบล และปักหมุดหรือสัญลักษณ์(Icon) สถานที่สำคัญ หรือกิจกรรมการพัฒนา</p> <p>3.2 กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์ (ICON) สถานที่สำคัญของหมู่บ้านในตำบล หรือกิจกรรมการพัฒนา มีรายละเอียด และภาพประกอบใน Google Map</p> <p>3.3 เผยแพร่ผลการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านทาง Social media ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, Facebook</p>

4. การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ	
การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ หมายถึง ตำบลสามารถนำเสนอผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามที่กำหนดในแผนพัฒนา (One Plan) เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล	<p>4.1 การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ หมายถึง ตำบลสามารถนำเสนอผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามที่กำหนดในแผนพัฒนา (One Plan) เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล</p> <p>4.2 การแสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อดำเนินการ หมายถึง ตำบลสามารถแสวงหางบประมาณจากภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามแผนที่ได้จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น อบจ., สนจ., องค์กรเอกชน (NGO), ฯลฯ</p>
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ	
5.1 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ในรูปแบบ วิทยุทัศน์ และ GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	<p>5.1.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน หมายถึง มีเอกสารสรุปผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้</p> <p>ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตำบล</p> <p>ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาฯ</p> <p>ส่วนที่ 3 ภาคผนวก</p>
5.2 การเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบ Power point (PPT) และ วิทยุทัศน์ (VDO)	<p>5.2.1 การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน หมายถึง ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ ขั้นตอน และผลการดำเนินงาน การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ผ่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Facebook ของตำบล อย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.2.2 การเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบ PPT หมายถึง มีการจัดทำ PPT นำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน และเวลาที่เหมาะสม</p> <p>5.2.3 การเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบ VDO หมายถึง จัดทำวิทยุทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน 5 – 7 นาที</p>